

St.Ives เปิดประตูสู่ภาคเหนือ ชวนสาวเชียงใหม่

เปิดสัมผัสใหม่ให้ผิวโกลว์ กระจ่างใส ด้วยพลังธรรมชาติ

ชาติ 100%

ถึงคราวที่สาวๆ ภาคเหนือจะได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการปรับปรับผิวให้ผิวสวยสุขภาพดีแบบ “ผิวโกลว์” กระจ่างใส เพราะ St.Ives แบรินด์สครับอันดับ 1 จากอเมริกา ขออาสาเป็นผู้ช่วยดูแลผิวให้กับสาว ๆ ภาคเหนือ ด้วยการจัดงาน St.Ives From Beans to Beauty ฉลองการวางจำหน่ายที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรก พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ปรับปรับผิวจาก สารสกัดธรรมชาติ 100 % St.Ives Coconut & Coffee Face Scrub สครับหอมกลิ่นกาแฟและอุดมไปด้วยสารสกัดจากมะพร้าว และ St.Ives Blueberry Acai Body Wash ครีมน้ำปลุกผิวให้ตื่นด้วยอาซิ เบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่ โดยมี นลัท จิรวีรกุล จากรายการ มาสเตอร์เชฟประเทศไทย ซีซั่น 2 มาร่วมไขความลับคุณประโยชน์ของสารสกัดจากธรรมชาติ พร้อมด้วยเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์มาร่วมอัพเดทเทรนด์การดูแลผิวให้สะอาดใสหมดจด พร้อมฟื้นฟูพลังความเฟรชให้ผิวสวยกันอย่างคับคั่ง ณ ร้าน เคลิ้ม คอฟฟี่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 256

ธัญธร โชติชัยสถิตย์ Brand Manager (แบรินด์ เมเนเจอร์) ผลิตภัณฑ์ St.Ives กล่าวว่า “ “ผิวโกลว์” กำลังเป็น เทรนด์ผิวสวยยอดนิยมของผู้หญิงไทยในยุคนี้ ซึ่งผิวโกลว์สวย ไม่ได้จำกัดเฉพาะผิวขาวใสเท่านั้น แต่หมายถึงการที่มีผิวสุขภาพดีไม่ว่าจะมีผิวสีอะไร ซึ่งผิวโกลว์สุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาด ซึ่งการล้างหน้าในแต่ละวันอาจไม่เพียงพอ “การ สครับผิว” จึงเป็นขั้นตอนสำคัญสู่ผิวโกลว์สวย เพราะการสครับผิวจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดล้ำลึก พร้อมช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า และกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ เพื่อให้ผิวโกลว์สวยสุขภาพดี จึงเป็นที่มาของ ‘สครับ’ St.Ives Coconut & Coffee Face Scrub โดดเด่นด้วยอุดมสารสกัดจากกาแฟที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึก สครับเนื้อสัมผัสนุ่ม ด้วยเม็ดบีดส์ทำจากเปลือกผลวอลนัท ที่อ่อนโยน ไม่บาดผิว มาพร้อมกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น และอุดมไปด้วยสารสกัดจากมะพร้าวช่วยคืนความชุ่มชื้น ให้ผิวหน้าอ่อนนุ่มและเรียบเนียนยิ่งขึ้น และเพื่อการดูแลผิวหน้า และผิวกายอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วย St.Ives Blueberry Acai Body Wash ครีมน้ำปลุกผิวให้ตื่นหอมสดชื่น ผสานพลังสารสกัดจากอาซิเบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่ ที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ และเชีย ซีด ออยล์ ที่ช่วยบำรุงผิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส ีเฟรชให้ผิวกายสดชื่นจากความอ่อนล้า ด้วยกลิ่นเบอร์รี่หอมสดชื่น ซึ่ง St.Ives แบรินด์สครับที่มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพราะผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100% ปราศจากสารพาราเบน (Paraben Free) หรือสารกันเสีย และสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อื่น ๆ จึงอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว”

ด้าน นลัท จิรวีรกุล หรือ เซฟลัท จากรายการสุดฮอต มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 2 กล่าวว่า “คนส่วนมากจะทราบประโยชน์ของกาแฟในแง่ของการกระตุ้นให้ตื่นตัว ทำให้ไม่ง่วง แต่ในเมล็ดกาแฟนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีส่วนสำคัญในการปกป้องผิวจากการถูกทำลายโดยมลภาวะต่างๆ อันเป็นสาเหตุของริ้วรอยที่ยาวนแก่ก่อนวัย และยังมีสรรพคุณชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวไม่ให้แก่ก่อนวัย ช่วยฟื้นฟูผิวจากการถูกแสงแดดทำลาย และคาเฟอีนยัง ลดอาการบวมอักเสบของผิวหนัง กระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่ กระชับรูขุมขน ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระนั้นยังมีมากในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ อาไซอิ เบอร์รี่ (Acai berry) และบลูเบอร์รี่ จึงเป็นที่นิยมในการนำมาประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และดูแลตัวเองจากภายใน”

โดยบรรยากาศภายในงาน St.Ives From Beans to Beauty เต็มไปด้วยความสดใสของเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ และคนรุ่นใหม่ที่ชอบการดูแลตัวเอง มาร่วมอัปเดตเทรนด์การดูแลผิวกันอย่างคับคั่ง และยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเครื่องดื่ม และเมนูเพื่อสุขภาพจากฝีมือของ เซฟลัท ที่ครีเอทขึ้นจากส่วนผสมหลักในแต่ละสูตรของผลิตภัณฑ์ St.Ives ได้แก่ กาแฟ, อาไซอิ เบอร์รี่ และบลูเบอร์รี่ เรียกว่างานนี้ได้เทคนิคและเคล็ดลับในการดูแลตัวเองแบบตั้งแต่ผิวหน้าจรดผิวกาย จากภายในสู่ภายนอก

พบกับผลิตภัณฑ์ St.Ives แปรนตร์สกริปอันดับ 1 จากอเมริกา ได้ที่เชียงใหม่ ดาราocosmetik, เชียงใหม่ocosmetik, วินocosmetik รวมถึง Tops, Boots, Watsons ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางออนไลน์ที่ Lazada , Shopee ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: St. Ives Thailand และ IG: @stives.th